

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว นย๑/ก



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ๒๕๕๖(เพิ่มเติม) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๔๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา ในการปฏิบัติและให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบ และข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องตามหนังสือที่อ้างถึง อย่าให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิได้ และให้ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ได้เทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตารพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์ในบัญชี ๔๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเทียบตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เทียบได้กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง กำหนดว่า “สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พนักงานครูเทศบาล และพนักงานครูเมืองพัทยา ให้นำตารางการเทียบตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้โดยอนุโลม”

ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (คศ. ๓) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในบัญชี ๔๑ ท้ายระเบียบ จึงมีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ได้ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจจัดทำบัญชี ขร. ๔ และฐานข้อมูล ๒๔ ช่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเอกสารบัญชี ขร. ๔ และฐานข้อมูล ๒๔ ช่อง ให้จังหวัดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว ทำให้ไม่สามารถส่งได้ทันในรอบแรกก็ขอให้ส่งเพิ่มเติมได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๕ วรรคสี่

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาลิต เมฆจำเริญ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗-๑๘ โทรสาร ต่อ ๑ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่